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Tillaga fulltrúa pírata um breytt orðalag í borgarstjórn 

 

Þar sem forsætisnefnd borgarstjórnar fer með málefni er varða starfshætti og fundarsköp 
óska ég  eftir því að nefndin taki til skoðunar orðnotkunina ,,jómfrúræða" og leggi til 
breytingar á orðavali. 


